



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง

1. ภัยแล้ง-โควิดจุดจิติพีเกษตรหด4.8% เชื่อหลังคลี่คลายต้องการสินค้าอาหารเพิ่ม
2. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน
3. 'เฉลิมชัย'กำชับทุกหน่วยดูแลภาคเกษตร
4. ภัยแล้ง-โควิดจุดจิติพีเกษตรQ1หดตัว4.8%
5. กษ.สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน
6. ภาพข่าว: รองรับ
7. 'บิ๊กป้อม'ถกร่างทำที่ไทย8ข้อ ลาวสร้างเขื่อนหลวงพระบาง
8. คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย
9. เกษตรฯตั้งรับหลังวิกฤติ "โควิด-19"...
10. คอลัมน์: หะหะพาที: "ตจว."อาจคุมง่ายกว่า"...
11. พลิกวิกฤต"โควิด-19? ให้เป็นโอกาส กระทรวงเกษตรฯ...
12. ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ...

สื่อ

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
komchadluek.net
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
มติชน
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
kasettumkin.com
thaigov.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3135 หน้า : 5 (ซ้าย)

หัวข้อข่าว : ภัยแล้ง-โควิดฉุดจีดีพีเกษตรหด4.8% เชื่อหลังคลี่คลายต้องการสินค้าอาหารเพิ่ม

ภัยแล้ง-โควิดฉุดจีดีพีเกษตรหด4.8% เชื่อหลังคลี่คลายต้องการสินค้าอาหารเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - ภัยแล้ง-โควิด-19 ฉุดจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8% สศก.เชื่อหลังสถานการณ์คลี่คลาย ความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มแน่ ดันส่งออกสินค้าเกษตรสดใ้ต่อเนื่อง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค. 63) หดตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช หดตัว 7.3% เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลังลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหาย และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยผลผลิตพืชที่สำคัญของไตรมาส 1 ได้แก่ ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.2% ผลผลิตลดลง 41.6% อ้อยโรงงาน ผลผลิตลดลง 12.7% และมันสำปะหลัง มีผลผลิตลดลง 5.4%

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 3.8% เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น สาขาประมง หดตัว 2.2% ประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้นทำเทียบเรือในภาคใต้ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนประมงน้ำจืดมีผลผลิตลดลง โดยเฉพาะปลาไหลและปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ทำให้ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 1.3% เนื่องจากไตรมาส 1 เป็นช่วงการจ้างบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.0% ไม่ยุคลิปัส เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ไม่

ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพาราเพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และ Wood Pellet เท่านั้นไม่มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.3% โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปศุสัตว์ ยังขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดี สำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่า จะสามารถทำการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัวคือหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่คาดว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวไทยและสินค้าที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของมันสำปะหลังก็มีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75% และใช้ผสมทำเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยาง อาหารสุภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน โดยอาจทำให้ภาวะการค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้า ได้รับผลกระทบในช่วงแรก และการที่ราคาน้ำมันลดลง จะส่งผลให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทนไม่สามารถปรับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ผันผวน อาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าลดลง และส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ โควิด-19 เช่น การส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด Eat Thai First การหาตลาดใหม่เพิ่มเติมจากเดิม และส่งเสริมการแปรรูปและการกระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ได้เตรียมการรองรับแรงงานที่จะไหลกลับเข้าสู่ภาคเกษตร (Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14212 หน้า : 8 (ซ้าย)



ที่จริงการประชุมคณะมนตรีแอดเตอร์โดยทั่วไปตัว agenda หรือระเบียบวาระการประชุม ก็จะมีมาตรฐานลำดับเรื่องไว้เกือบเหมือนๆ กันทุกครั้ง เว้นแต่จะมีเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษก็จะเพิ่มเข้าไป ตามปกติส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่สำนักเลขานุการแอดเตอร์ต้องรายงานผู้แทนประเทศสมาชิกว่าปีที่ผ่านมา ทำอะไรไปบ้าง ใช้เงินใช้ทองไปเท่าไร พร้อมทั้งต้องชี้แจงตอบข้อสงสัยหากสมาชิกถาม อีกทั้งจะต้องเสนอแผนงานและงบประมาณที่จะดำเนินงานในปีต่อไปด้วย ถ้าคณะมนตรีอนุมัติก็จะได้ดำเนินการต่อไป

การประชุมครั้งที่ 8 นี้ไม่มี agenda อะไรเป็นพิเศษ ไม่เหมือนครั้งก่อน 2-3 ครั้งที่ผ่านมา เพราะครั้งก่อนนั้นต้องว่ากันในเรื่องการระดมบริจาคเงินทุนเพราะหมดเฟสแรกตามความตกลงแอดเตอร์ หรือ APTERR Agreement ที่ลงนามกันไว้ ผมเองช่วงนั้นในฐานะ จีเอ็ม ต้องรับผิดชอบทำแผนเงินกันอย่างหนัก แล้วยังต้องไปแก้ไขความตกลงใหม่อีก ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย นับเป็นประสบการณ์ใหม่เอี่ยมที่ช่วยกันทำจนสำเร็จ จนประเทศสมาชิกแอดเตอร์ให้ความชื่นชม จนกระทั่งมาถึงครั้งประชุมปัจจุบันยังคงค้างในเรื่องการให้สัตยาบันความตกลงฉบับใหม่ ที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ หลายฝ่ายก็อภิปรายกันเพื่อขอให้แต่ละประเทศเร่งรัดกันหน่อย ส่วนมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารของกระทรวงการต่างประเทศ ขณะที่สมาชิกมนตรีแอดเตอร์เกือบทั้งหมดอยู่กระทรวงเกษตรฯ จึงไม่ลึกซึ้งมากนัก ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่ง

ที่ฝ่ายสำนักเลขานุการแอดเตอร์ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ความเดือดร้อนประการเดียวที่อาจเกิดขึ้นคือ พวกเราจะไม่มีเงินทำงานกันเท่านั้นแหละ เพราะบางประเทศยึดหลักเคร่งครัด หากไม่มีการให้สัตยาบันครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าความตกลงยังไม่มีผลใช้บังคับ ฉะนั้นเกรงจะผิดหากมีการชำระเงินให้แอดเตอร์ เรื่องนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีทั้งประเทศผู้ควักเงินบริจาคแล้ว และผู้ยังไม่บริจาค ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นๆ จะตีความเป็นอย่างไร

การประชุมคณะมนตรีครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นและชื่นมื่นมาก เพราะหลังจากที่ผมนำเสนอในฐานะฝ่ายเลขานุการแทบจะไม่มีสมาชิกท่านใครสอบถามคำถามเลย นอกจากจะชื่นชมและกล่าวสนับสนุน

การทำงานของสำนักเลขานุการแอดเตอร์ ยิ่งผมแจ้งว่าประเทศไทยกำลังจะมอบออฟฟิศใหม่ให้และเอาภาพถ่ายอาคาร **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** หลังใหม่เอี่ยมโชว์ให้ที่ประชุมดู เขาพากันปรบมือชื่นชมทางการไทยอย่างมาก จนกระทั่งท่านเสนาธิการ สศก. ที่เป็นคณะมนตรีแอดเตอร์ฝ่ายไทยและอยู่ที่นั่นด้วยอิมมูนิตี้ใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจ

ยิ่งไปกว่านั้นคณะมนตรีแอดเตอร์บางคนยังเสนอว่า ควรพากันมาเยี่ยมชมออฟฟิศแอดเตอร์ใหม่ที่ว่ากันสักครั้ง ซึ่งในอะเจนต้าหลังๆ ผมก็ได้เรียนที่ประชุมว่า เราอาจมีการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อหารือการระดมเงินทุนในเฟส 3 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง โดยคงจะจัดประชุมที่สำนักเลขานุการภายในปีนี้ และถ้าเป็นไปได้อาจจัดให้มีพิธีเปิดสำนักงานไปพร้อมกันในช่วงกลางๆ ปี นี้ ยิ่งทำให้ที่ประชุมตื่นเต้นกันใหญ่

ในภาคบ่าย เรามีการประชุมต่อเนื่องด้วยการรายงานผลการช่วยเหลือข้าวด้วยเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยประเทศผู้รับบริจาคในปีที่ผ่านมา ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ โดยเจ้าหน้าที่ตัวแทนประเทศนั้นๆ และคุยด้วยผลการนำเสนอผลการศึกษาคำแนะนำของแอดเตอร์เพื่อหาทางพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายสำนักเลขานุการแอดเตอร์ได้จ้างที่ปรึกษาทำการศึกษา ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมให้ความเห็นเท่าใดนัก จึงขวาระไปโดยมีอุปสรรคนิดหน่อยตรงที่เกิดไฟฟ้ามดับอยู่พักหนึ่ง ทุกคนจึงต้องนั่งรอกันเพื่อลุ้นให้ไฟฟ้ามานะเสยที

สุดท้ายของการประชุมวันนี้ คือหาสถานที่และเวลาของการประชุมคณะมนตรีแอดเตอร์ครั้งต่อไป ซึ่งตามลำดับตัวอักษรเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ ประเทศฟิลิปปินส์ คุณเจดี ผู้บริหารสูงสุดของ เอ็นเอฟเอ ฟิลิปปินส์ เสนอเองว่า ครั้งต่อไป ปี 2021 จะจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ โดยบอกว่าจะไปจัดที่เมืองโบโฮล ตอนกลางของประเทศ อันโด่งดังเรื่องภูเขาช็อกโกแลต (The Chocolate Hills) ซึ่งก็ได้รับการปรบมือจากที่ประชุมมากเช่นกัน มาถึงตรงนี้ยังคงเหลืออีกวาระเดียว คือ การรับรองสรุปผลการประชุมที่ฝ่ายสำนักเลขานุการแอดเตอร์บันทึกไว้ ซึ่งนั่นกันจะมาดกันในวันพรุ่งนี้ ก่อนที่ภาคบ่ายจะเป็นรายการไปดูงาน

ชาญพิทยา ฉิมพาลี
chanpithya@apterr.org



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' กำชับทุกหน่วยดูแลภาคเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 14212 หน้า : 8 (บน)

'เฉลิมชัย' กำชับทุกหน่วยดูแลภาคเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลัง VDO Conference ติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ได้รับฟังรายงานสถานการณ์และรับทราบการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และมอบให้ทุกหน่วยรายงานสถานการณ์เข้ามายังศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯใกล้ชิด อีกทั้ง มอบปลัดกระทรวงเกษตรฯสั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงพืชผลการเกษตรและสถานการณ์ภัยแล้ง ให้รายงานการดำเนินงานทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้กรมชลประทาน จัดสรรงบประมาณจ้างแรงงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรหรือประชาชนที่กลับท้องถื่นมาปฏิบัติงานด้านเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

มอบกรมวิชาการเกษตรให้ดูแลบริการลดขั้นตอนให้สะดวกขึ้น มอบกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ และขอให้รายงานสถานการณ์ด้านการเกษตร เพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป มอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพิ่มช่องทางนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ออนไลน์ ติดตามสถานการณ์ผลผลิตร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯใกล้ชิด และมอบกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเข้มงวด

“ตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการให้หน่วยราชการปฏิบัติ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเพิ่มเติมหากออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขอให้ป้องกันตัวเอง โดยใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้า โดยเตรียมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางก่อน คนละ 1 - 2 ชิ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนอีกทาง อีกทั้ง การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันต้องไม่ทำให้เสียงานในภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งหนึ่งในทางรอดของประเทศคือ ภาคเกษตร ทั้ง

ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และผลิตผลแปรรูป จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยฟื้นวิกฤติไปได้และฟื้นตัวโดยเร็ว หลังจากนั้นจึงต้องปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน จึงไม่อยากจะประชาชนตื่นตระหนก” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนกระทรวงเกษตรฯตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' กำชับทุกหน่วยดูแลภาคเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 14212 หน้า : 8 (บน)

ในสังกัด ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวขึ้น เพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน่วย
งานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ
ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ช่วงระหว่าง
เผชิญและหลังเผชิญเหตุในทุกมิติ เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงได้ทันการณ์ ทั้งเรื่องระบบอาหาร
ตลอด Supply Chain ในเรื่องการขนส่ง
คุณภาพอาหาร การกระจายสินค้าและราคาที่เหมาะสม
ระบบปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร
งานบริการ ระบบสื่อสารประสานงาน เช่น
สถานการณ์ตรวจด่านตรวจสอบมาตรฐานตาม
ชายแดน และการระดมทรัพยากร งบประมาณ
เพื่อรองรับการระบาดระดับ 3 และหลังระบาด
รวมถึงแนวทางฟื้นฟูภาคเกษตรด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภัยแล้ง-โควิดจุดจีดีพีเกษตรQ1หดตัว4.8%

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 14212 หน้า : 8 (ล่าง)

ภัยแล้ง-โควิดจุดจีดีพีเกษตรQ1หดตัว4.8%



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (ม.ค. - มี.ค.2563) หดตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช หดตัว 7.3% เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลังลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง ทำให้ผลผลิตเสียหายและมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยผลผลิตพืชที่สำคัญของไตรมาส 1 ได้แก่ ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่ผ่านมา 41.2% ผลผลิตลดลง 41.6% อ้อยโรงงาน ผลผลิตลดลง 12.7% และมันสำปะหลัง มีผลผลิตลดลง 5.4%

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 3.8% เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่น สาขาประมง หดตัว 2.2% ประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ส่วนประมงน้ำจืด มีผลผลิตลดลง โดยเฉพาะปลานิลและปลาดุก เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตสำคัญ ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ทำให้ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งในบ่อดินและกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 1.3% เนื่องจากไตรมาส 1

เป็นช่วงการจ้างบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง ขณะที่สาขาป่าไม้ ขยายตัว 1.0% ไม้ยูคาลิปตัส เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษ และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ไม้ยางพารา ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพารา เพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และ Wood Pellet ถ่านไม้ มีความต้องการจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหาร

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.3% โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ยังขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่ดี สำหรับสาขาพืชมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะทำการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตรขยายตัวคือ หลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่คาดว่าจะสถานการณ์คลี่คลายจะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวไทยและสินค้าที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนมันสำปะหลังมีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75% และใช้ผสมทำเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงดูมีการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง อาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน โดยอาจทำให้ภาวะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภัยแล้ง-โควิดจุดจีดีพีเกษตรQ1หดตัว4.8%

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 14212 หน้า : 8 (ล่าง)

การค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้าได้รับผลกระทบช่วงแรก และการที่ราคาน้ำมันลดลง จะส่งผลให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทนไม่สามารถปรับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ผันผวน อาจทำให้ความสามารถแข่งขันทางการค้าลดลง และส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ โควิด-19 เช่น ส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น ภายใต้แนวคิด Eat Thai First การหาตลาดใหม่เพิ่มจากเดิมและส่งเสริมการแปรรูป กระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ เตรียมรองรับแรงงานที่จะไหลกลับภาคเกษตร (Labor Migration) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว : กษ.สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

26 มีนาคม 2563

มีความแข็งแรง จึงไม่ทำให้วัสดุเสียหาย เช่น สายพานการผลิต เส้นลวด ฯลฯ ใช้งานได้ยาวนาน

ข่าววันนี้
ตรวจพบ

คลิปลีด

ผสมสารป้องกันUV ยืดหยุ่นสูง สามารถคืนรูปได้ในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิสูง อายุการใช้งานยาวนาน

หน้าหลัก > เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง > กษ.สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน

เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กษ.สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน

26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

ไม่ขาดแคลน

www.komchadluek.net

Shares:

เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ระบบ GPS ติดตามรถ

เพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันขโมยน้ำมัน

ก.เกษตรฯ ระดมกำลังรับมือวิกฤตโควิด-19 เร่งสร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน แรงงานคืนถิ่นมีอาชีพเกษตรรองรับแน่นอน

26 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อเศรษฐกิจโลก การส่งออก รวมถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าบริโภค

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาด Online ให้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคเกษตร (Labor migration)

จากการคาดการณ์ Supply Chain สถานการณ์ผลผลิตการเกษตรของสศก. พบว่า สินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 อาทิ ข้าว สับปะรด มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน ลำไย และผลไม้เมืองร้อน อื่นๆ จะไม่ขาดแคลนสินค้า โดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้วันละ 41 ล้านฟอง ขณะที่การบริโภคในประเทศมีวันละไม่เกิน 40 ล้านฟอง จึงมีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และสามารถส่งออกได้อีกด้วยหากมีความต้องการ

สลากออมทรัพย์

หน่วยละ 20 บาท

มีแค่ 20 บาทก็ออมได้

จ.ก.ส. จากหลายธนาคาร

พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

รายละเอียดดูที่นี่

ติดตามข่าวสาร "กษ.ชัดลึก" ผ่าน Line official

ติดตามเรา

คนชัดลึก

5 อันดับข่าวฮิต

ฟ้าทะลายโจร เสร็จมูมิ
ต้านโควิด-19 ม.รังสิตแนะกินถูกวิธีป้องกันโรคได้
26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

"อย่านำรถตุ๊กตาพ่นเคมี"
26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

นายกฯขอบคุณโควิด
"ผมภูมิใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวผ่าน..."
26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

รายงานตัวแล้ว ไปจาก กทม.-บริเวณกลาง
26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

เปิดใจเชิงวิชาการ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

เงินก้อน ด่วนทันใจ! ดอกเบี้ยต่ำ

Recommended

Savings Bank around ASEAN (EP5) ประเทศไทย
19 มีนาคม 2563 - 00:00 น.

Savings Bank around ASEAN (EP4) ประเทศไทย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: รองรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 11508 หน้า : 5 (บนซ้าย)

รองรับ : นายระพีภัทร์
จันทร์ศรีวงศ์ เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) ลงพื้นที่เพื่อหารือกับ
ประชาชนชาวบ้านด้านเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา (ศกอ.)
เพื่อเตรียมทางรอดรองรับ
แรงงานคืนถิ่นจากกรุงเทพ
และจากต่างประเทศ เช่น
เกาหลีใต้ และจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่จ.ศรีสะเกษ



'บึกป้อม'ถกร่างทำที่ไทย8ข้อ ลาวสร้างเขื่อนหลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างทำที่ประเทศไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางของ สปป.ลาว สำหรับสาระสำคัญของทำที่ประเทศไทยต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง ประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ ระดับน้ำขึ้น-ลงอย่างฉับพลันและช่วงเวลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากต่อประเทศท้ายน้ำ 2.การลดลงของปริมาณตะกอนที่มีผลต่อระบบนิเวศและธรณีสัณฐานและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 3.การเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศ โดยเฉพาะน้ำโขงเปลี่ยนสี ต้องมีการศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดน และสะสมต่อระบบนิเวศลุ่มน้ำจากการบริหารจัดการเขื่อนแบบขั้นบันไดอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 4.การประมงและทางปลาผ่าน ควรมีการถอดบทเรียนด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติทางปลาผ่านของโครงการเขื่อนไชยะบุรี 5.ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 6.การแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการจัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชาวสาร และการติดตามการปฏิบัติการของเขื่อนแบบขั้นบันได เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ 7.ผู้พัฒนาควรมีการจัดตั้งกองทุนชดเชย และมาตรการบรรเทาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ชัดเจน 8.การถอดบทเรียนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ผ่านมา ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจน และยังไม่มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไชยะบุรีที่ได้มีการดำเนินการแล้วอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเริ่มกระบวนการของโครงการใหม่



●...**เรวัต ประสงค์** พ่อเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย **สุรเชษฐ์ นิมกุล** นายก อบจ. อ่างทอง **สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล** อดีตรัฐมนตรี ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวเหล่าไทย ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย 11,000 ชิ้นแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ อ.โพธิ์ทองผ่าน และ อ.วิเศษชัยชาญผ่าน อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนหมู่บ้านละ 100 ชิ้น ป้องกันไวรัสโควิด-19

●...**ประภัตร โพธสุธน** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม **อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร** รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน



เรวัต ประสงค์



ประภัตร โพธสุธน

ด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายเกษตรกรชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย โดยมี **พาวิน มະโนชัย** รักษาการแทนรองอธิการบดีพร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมบรรยายสรุป

●...**กานู แยมศรี** พ่อเมืองพระนครศรีอยุธยา ให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปลาสวายกว่า 500 ตัว น้ำหนักประมาณ 5-7 กิโลกรัม ลอยตายในลำคลองชลประทาน 26

บริเวณวังปลาหน้าวัดธรรมจริยา ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าน้ำเน่าเสียมาจากสาเหตุใด จึงให้อุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานเกษตรจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และท้องถิ่น เร่งหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน เบื้องต้นให้สูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์เดิมลำคลอง 26 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อกระจายน้ำและเติมอากาศในน้ำให้มากที่สุด

●...**นรวิวัฒน์ สวয়งาม** ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จ.นครพนม เข้าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติงานระหว่างกันและเผยแพร่การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ที่โรงแรมแม่อิมเฮอริเทจ อ.เมือง จ.นครพนม

เกษตรฯตั้งรับหลังวิกฤติ 'โควิด-19' เตรียมแผนส่งออกพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" กำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญของโลก และประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง รวมถึงภาคการเกษตร หนึ่งในภาคการผลิตหลักของประเทศไทยที่มีเกษตรกรมากกว่า 6.6 ล้านครัวเรือน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่า เป้าหมายสำคัญคือการทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีการปฏิรูปทั้งระบบการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย เน้นทั้งด้านคุณภาพ และราคาที่สามารถทำให้เกษตรกรอยู่ได้

ส่วนด้านการตลาดนั้นต้องเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกัน วันนี้แม้หลายอย่างจะเห็นผลตามเป้าหมายการปฏิรูปภาคการเกษตรที่วางไว้ แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำเพื่อเกษตรกรส่วนใหญ่อีกมากมาย

"วันนี้ผมมีงานต้องทำให้เกษตรกรทุกวัน เพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและมีรายได้ไม่สูงอีกทั้งยังต้องประสบปัญหาต่างๆมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก การระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญคือ ปัญหาภัยแล้ง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมต้องทำ ต้องติดตามทุกวันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ดร.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ปัญหาภัยแล้งตอนนี้เน้นการทำงานเชิงรุก มีการวางแผนการบริหารจัดการล่วงหน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ขอยืนยันเลยว่าน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคนั้นต้องไม่ขาด



เจ้าหน้าที่นำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นที่ทำงานของข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19".

ส่วนผลกระทบจากการระบาดของไวรัส "โควิด-19" นั้น บอกได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรบ้าง แต่ต้องทำวิกฤติให้เป็นโอกาส เพราะอาหารคือสิ่งสำคัญที่คนทั้งโลกต้องบริโภค เป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ คือ ทำให้ ประเทศไทย เป็น คลังอาหารของโลก

ต้องเพิ่มการส่งออกอาหารเพื่อหาเงินเข้าประเทศมาช่วยในเรื่องเศรษฐกิจ



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนใช้เกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังพ้นวิกฤติ.



รมว.เกษตรฯ ตรวจสอบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้งที่จะมาถึงด้วย.



รมว.เกษตรฯพบปะเกษตรกรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านราคาพืชผล เพื่อนำข้อมูลมาเตรียมแผนผลักดันสินค้าเกษตรส่งออกหลังพ้นวิกฤติ "โควิด-19".

ของประเทศ เพราะการบริโภคของคนในโลกนี้ยังต้องพึ่งพาสินค้าอาหาร ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ทั้งอาหารพืชและสัตว์ ถือเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการส่งเสริมสินค้าเพื่อให้เป็น กลังอาหารของโลก

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสุกร ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายประเทศต้องประสบกับภาวะการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever : ASF สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากกับประเทศที่ต้องประสบกับการระบาด

"แต่สำหรับประเทศไทยเราสามารถควบคุมการระบาดของโรคในสุกรได้ส่งผลให้วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกเนื้อสุกรให้กับประเทศต่างๆ ไม่ว่า จีน และฮ่องกง รวมถึงประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆ เราสามารถส่งออกได้เป็นหมื่นๆตัวต่อวัน คิดเป็นรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท" ดร.เฉลิมชัย กล่าวการเตรียมการใช้ภาคเกษตรพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ดร.เฉลิมชัย ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าหากรวมกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสัตว์อื่น ๆ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่า 200,000 ล้านบาท นี่คือน่าสนใจที่มองเห็นว่าชัดเจนที่สุดในการสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ได้มอบเป็นนโยบายและข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการทั้งหมดแล้ว ขอให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสบายใจได้ว่ากระทรวงเกษตรฯมีแผนดำเนินการอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องนี้

ท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นก็มีเรื่องน่ายินดี จีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ก่อนที่ผลไม่ตามฤดูกาลของประเทศไทยจะออก วันนี้จีนเริ่มเปิดด่านและทำเรือนำเข้าแล้ว ทำให้สินค้าจากไทยเริ่มส่งเข้าจีนได้มากขึ้น

นอกจากนี้สิ่งที่กระทรวงเกษตรฯทำคือ ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าทางตลาดออนไลน์ เน้นใช้นโยบายหลักการตลาดนำการผลิต นั่นหมายถึงว่าต้องมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์.



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดไข้ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้ากระทรวงเกษตรฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19".



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อ สั่งจัดกิจกรรมบิ๊กลีนนิ่งพ่นฆ่าเชื้อกันโรคโควิด-19 ทั่วกระทรวงฯ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน.

ในการขับเคลื่อนนโยบาย

การจะให้พี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้บริหาร โภคเข้าถึงการให้บริการและการจำหน่ายผลผลิตได้ต้องใช้ระบบการออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อกลาง วันนี้ได้มีการนำกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร ได้สั่งการและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้านพืช ผัก ผลไม้ทั้งที่ส่งออกและนำเข้า รวมทั้งเนื้อสัตว์ ทุกสินค้าที่นำเข้าและส่งออกต้องปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ได้สั่งการให้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณพื้นที่ภายในและรอบกระทรวงเกษตรฯ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญที่

เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากเยอรมนีที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้จัดตั้ง ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสินค้าเกษตรจากโควิด-19 ขึ้นรวมทั้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้คงเว้นการประชุมสัมมนาเพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมเกี่ยวกับนโยบายการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรว่า

นอกจากเร่งการพัฒนาในการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ได้การยอมรับในระดับสากลแล้วยังมีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 2,000 ล้านคน สร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

เตรียมแผนงานใช้ภาคเกษตรพลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤติจากไวรัส "โควิด-19" ซึ่งเป็นฝันร้ายของทุกคนที่ไม่คาดคิด.

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน



“ตจว.” อาจคุมง่ายกว่า “ประกบตัว” ได้ถึงหมู่บ้าน

ผมเขียนไว้ตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 ระบาดใหม่ๆว่า ผมไว้วางใจ และเชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขด้วยเหตุผลที่ว่า ในช่วงที่ผมรับราชการนั้น ต้องไปประสานงานกับ 4 กระทรวงใหญ่ของประเทศ ที่เป็นกระทรวงหลักในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย

อันได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข

ผมพบว่ากระทรวงที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในระดับพื้นที่ก็คือ กระทรวงสาธารณสุขนี่เอง ผมจำไม่ได้ทั้งหมดว่าผลงานเรื่องใด หรือ โครงการใดบ้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จจนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนขั้นแค้นของพี่น้องในชนบทลงได้อย่างน่าพอใจในยุคนั้น

จำได้คร่าวๆว่า กระทรวงสาธารณสุขสามารถแก้ปัญหาโรคขาดสารอาหารในเด็ก โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือลงได้อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างโรงพยาบาลอำเภอ (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) ได้ครบทุกอำเภอ และมีแพทย์ปริญญาไปประจำทุกอำเภอ จากโครงการ “แพทย์ใช้ทุน” ที่เริ่มขึ้นในยุคนั้น

ที่น่าชมเชยมากก็คือ การสร้างระบบเชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพ และอนามัยของประชาชนตั้งแต่ระดับกระทรวงสู่จังหวัด สู่อำเภอ สู่ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีฝ่ายราชการในทุกระดับไล่เรียงกันไปจนถึงหมู่บ้านเพื่อร่วมมือกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในระดับหนึ่ง

ในยุคนั้นยังมี “ผสส.” หรือ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คอยติดตามหาข่าวด้านความเดือดร้อน ด้านสุขภาพ ด้านความเจ็บป่วยของประชาชนเป็นรายครัวเรือน รายบุคคลกันเลยทีเดียว

ผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังมี ผสส. หรือผู้สื่อข่าวสาธารณสุขอยู่หรือไม่ แต่ อสม. นั้นมีอยู่อย่างแน่นอน เพราะได้ฟังท่านปลัดกระทรวงเอ่ยถึงหลายครั้งในการแถลงข่าวโควิด-19

ที่ผมเอ่ยถึงประสิทธิภาพและความสามารถ ตลอดจนการจัดขบวนทัพในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไปถึงหมู่บ้านในวันนี้ก็เพราะบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องกระทรวงสาธารณสุขในระดับภูมิภาคทั้งหลายจะต้องทำงานหนักอีกครั้ง

ดังที่ทราบกันแล้วว่า การปิดสถานที่สาธารณะบางอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ “หยุด” การแพร่เชื้อของโรคระบาดตามมาตรการ Social distancing ที่ดำเนินการกันอยู่ทั่วโลก

แต่ขอบ้านเราพอ ปิดศูนย์การค้า ปิดผับ ปิดบาร์ ก็เกิดโกลาหล ผู้คนแตกตื่นเดินทางกลับบ้านกันยกใหญ่

ทำให้เป็นห่วงว่า เชื้อไวรัสตัวนี้ซึ่งกระจุกอยู่ใน กทม. จะแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ยากต่อการควบคุมหรือหยุดการระบาด

สถานการณ์เช่นนี้แหละครับที่ทำให้ผมนึกถึงความหลัง นึกถึงเพื่อนข้าราชการสาธารณสุขในอดีตที่ตั้งรูปไว้ข้างต้น

แม้ผมออกจากราชการมานานมากแล้ว แต่ก็ทราบว่าระบบต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนเรื่องประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็จะพิสูจน์กันให้เห็นคราวนี้ละครับ จากการที่ทุกๆท่านในระบบสาธารณสุขภูมิภาค ไล่ตั้งแต่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึง อสม. และ ผสส. (ถ้ายังมี) จะช่วยกันติดตามดูแลผู้ที่กลับจาก กทม. สู่หมู่บ้านอย่างไม่ให้คลายสายตา

ผมขอมองในแง่บวกเช่นเดียวกับ “หมอหนู” ท่านรองฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่บอกว่าการกระจายกลับบ้านอาจควบคุมและระงับการระบาดได้ดีกว่าปล่อยให้พี่น้องเหล่านั้นอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีระบบดูแลเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนต่างจังหวัด

นะครับ! ช่วยกันควบคุมดูแลแบบหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ครัวเรือนต่อครัวเรือนไปเลย โดยร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ที่ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่าน นายอำเภอ ได้รับคำสั่งจากมหาไถไทยไปแล้วให้เป็นแม่ทัพในระดับจังหวัด อำเภอ

ยิ่งบึกคูจะใช้ยาแรง ประกาศภาวะฉุกเฉิน ในวันนี้ฟุ้งนี้อาจจะทำให้การติดตามดูแลที่ต่างจังหวัดเป็นไปอย่างเข้มข้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ผมขอให้อำนาจใจเต็มด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมเหมือนในอดีต... ยังไงก็อย่าให้กองเชียร์ชอบเวทีย่างผมผิดหวังก็แล้วกันครับ.

“ชุม”



หน้าแรก สถานีข่าววันนี้ พีช ธุรกิจเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เคสดี(ไม่ลับ)กับมงคล สีสันโลกเกษตร แวดวงเกษตร คอลัมน์สีด

พลิกวิกฤต"โควิด-19" ให้เป็นโอกาส กระทรวงเกษตรฯ หนุนใช้แอปพลิเคชันขายสินค้าผ่านออนไลน์

26 มีนาคม 25, 2020 0 ความคิดเห็น 0 แชร์ 0 0 Shares



อลงกรณ์ พลบุตร

กระทรวงเกษตรฯ หนุนใช้แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ หวังของภาคเอกชน "LAZADA Shopee" หรือผ่านช่องทางของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ "DGT Farm - CoopCare" มั่นใจเกษตรกรขายได้ ผู้บริโภคได้สินค้าเกษตรคุณภาพ



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ที่ประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจะมีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19 ออกมาทันที กระทรวงเกษตรฯ โดย นายเลอเลิศชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ถึงนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นห่วงผลกระทบของโรคระบาดต่อภาคการเกษตร ภาคธุรกิจบริการหยุดชะงักถึงกลางเดือนเมษายน ประชาชนเริ่มกลัวการออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน และหันมาใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ จึงใช้โอกาสในวิกฤต Covid - 19 ส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่านทางช่องทางของภาคเอกชน เช่น LAZADA Shopee และขายผ่านช่องทางของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะ DGT farm.com ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนใช้งานจำนวนมาก มีสินค้าเกษตรที่รองรับและของสดให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ โดยสินค้าที่ขึ้นแพลตฟอร์ม DGT farm ทั้งหมดเป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน และมีตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย เหมือนเดินไปเลือกซื้อเองที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน นอกจากจะขายชาติ รัฐบาลลดภาระทางภาษีแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง



หากเกษตรกรที่ต้องการขายผ่านสหกรณ์การเกษตร แต่ไม่รู้ว่าเริ่มอย่างไร กระทรวงเกษตรฯ มีบริการแอปพลิเคชัน CoopCare ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันทีโดย Application จะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งค้นหาผลผลิตทาง และข้อมูลอื่น ๆ และใช้ระบบ GPS แสดงข้อมูลสหกรณ์บนแผนที่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าไม่เสียสหกรณ์ได้ ข้อมูลที่ให้บริการ มีดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และข้อมูลอุปโภคบริโภคตลาดมันใจได้ว่า ช่วงวิกฤตที่ไม่ค่อยมีอะไรจะดีไปกว่าการขายออนไลน์ เกษตรกรขายได้ ผู้บริโภคได้สินค้าเกษตรคุณภาพ สนใจการขายสินค้าเกษตรออนไลน์เพิ่มได้ที่ 1170 หรือ www.moac.go.th

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีระบบบริการออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และประชาชน อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ให้บริการประชาชนของกรมประมง ซึ่งประกอบด้วย 1. การแจ้งเข้า - ออกของเรือประมงพาณิชย์ Single window 4 fishing feet 2. การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) และ 3. SMART Fisheries Single Window FSW ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อด้วยตนเอง และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากโรค Covid - 19 อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ



Facebook share widget for Kasettumkin.com showing 12,658 likes and share options.

เรื่องมาแรง

- จากกล้วยหอมทอง ผู้ "หลงใหล"พร้อมบุรีโกลด์ สุรศักดิ์ใหม่ "สิ่ง หักผล" เอาใจคนรุ่นใหม่
เข้หน้าฯ กำหนดแนวระหว่่างจายเงินทางเกินในมตร สกศการระหว่่างโควิท-19" เอาใจลูกค้าสงอาหารสงบ้าน
วิธีการขมเคมไม่โศกพรมก(1)
ลิ้งท์ เวสท์ ซีด รวมใจกำรจัด และ "ปลุกศอกชุมชน คำน Covid-19" ชุด 4 ที่มกคำนไว้รสได้
"เลมขัย" ซ้ำทางลดของประเทสสถานการณ"โควิด-19 "คือ "ภาคการเกษตรฯ"มีสินค้ำอุปโภคไมขาดแคลน
"ป่าสง"ซึ่ค้ำค้ำประกนใช้ไฟฟ้ำเป็นนริชชย "ฯสงจาย"ซึ่ช่วยคนไทยในขมขมก มันเเล่สิ่ลสิ่งโศกพรมก

บทความล่าสุด

Article snippet: ก.เกษตรฯ สั่งทุกหน่วยงานติดตามวิกฤต"โควิด-19" ใกล้ขีด มันผลัดอาหารเพียงพอรอพร้อมมือแรงงานคืน


รัฐบาลไทย
 ROYAL THAI GOVERNMENT

เบอร์โทรแสดงผล:   

ขนาดตัวอักษร:   

 

หน้าหลัก | มาตรการ | หน่วยงาน | กฎหมาย/คำสั่ง

ค้นหา






ข่าวในสถานการณ์โควิด 19

ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]

ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี 2563 ยืนยันชัด ผลผลิตพืช ปลูกสัตว์ ประมง ไม่ขาดแคลนสินค้าบริโภคภายในประเทศแน่นอน เน้นย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การตื่นกลัวต่อภาวะการขาดแคลนอาหาร และการกักตุนอาหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) จึงได้ให้ความมั่นใจว่า จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าในประเทศอย่างแน่นอน พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาด Online ให้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับแรงงานคนไทยที่กลับจากเกษตร (Labor migration) จากการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ โดยกรมชลประทานเป็นหลักในการดำเนินการจ้างงาน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยมอบหมายให้นายประทีปภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปกำกับดูแลและทำงานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน โดยมีการประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นตรงกันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน สามารถระงับการผลิตได้เต็มที่ เพราะปัจจุบันสินค้าเครื่องการผลิตเพียง 60%

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การคาดการณ์ Supply Chain ได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตการเกษตร ยืนยันไม่ขาดแคลนสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ กรณีมีการ lock down 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ที่ไม่ประเทศหรือต่างประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 ได้แก่ ข้าว สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ปาล์มมันมัน มันสำปะหลัง มะพร้าว และอ้อยโรงงาน ทั้งนี้ จากการระบาดของโรค Covid-19 เชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในปี 2563 มีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคงยึดติดตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด้านแรงงาน Logistic การขนส่งอาหาร การส่งออกให้เกิดความสมดุล ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้วิเคราะห์เชิงลึกกำลังการผลิตสินค้าที่สำคัญไว้ ดังนี้ ข้าว ปี 2562/63 คาดว่ามีผลผลิตข้าวรวม (นาปี+นาปรัง) 28.375 ล้านตันข้าวเปลือก ความต้องการใช้ข้าวคาดการณ์ ปี 2562/63 จำนวน 32.48 ล้านตัน แบ่งเป็น การบริโภคภายในประเทศ 13.320 ล้านตันข้าวเปลือก ส่งออกต่าง ประเทศ 15.38 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ทำเมล็ดพันธุ์ 1.37 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตันข้าวเปลือก ไทยมีปริมาณผลผลิตข้าวที่เพียงพอบริโภค รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อการส่งออก เนื่องจากทั่วโลกมีความกังวล และตื่นตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว มีการกักตุนสินค้าและอาหารมากขึ้น มีการนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้สำหรับความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ จึงอาจจะส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

สินค้าประมง ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าประมงที่สำคัญ เช่น กุ้ง ปลาบิลลี่ ซึ่งมีแหล่งเพาะเลี้ยงกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและสามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี จึงไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าประมงสำหรับบริโภคในประเทศ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค เนื่องจากมีตลาดสินค้าประมงกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และรอบ ๆ กรุงเทพฯ เช่น ตลาดทะเลจีนใต้ ตลาดปลาทูนาทะเล ตลาดปลากะพงทะเล และมีที่ส่งตรงให้กับห้างไม่เคอร์เร็นท์ เช่น แมคโคร โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น

โดยสินค้ากุ้ง ในปี 2563 คาดว่าการผลิตกุ้งทะเลไทยจะมีปริมาณ 0.325 ล้านตัน ส่งออกต่างประเทศร้อยละ 82.76 และบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 17.24 ผลผลิตนี้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ สำหรับการส่งออก อาจกระทบในตลาดจีนลดลงในระยะสั้น โดยไทยมีตลาดหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ส่วนผลผลิตปลาบิลลี่ ผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภค ปี 2563 คาดว่าการผลิตปลาบิลลี่ของไทยจะมีปริมาณ 0.198 ล้านตัน บริโภคภายในประเทศร้อยละ 97.69 ส่งออกไปยังต่างประเทศเพียงร้อยละ 2.31

สินค้าปศุสัตว์ ปี 2563 กรมปศุสัตว์คาดว่า 1) การผลิตเนื้อไก่ของไทยจะมีปริมาณ 2.88 ล้านตัน โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.91 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สำหรับสินค้าไก่เนื้อ ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของตลาดในประเทศมีแนวโน้มลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศลดลง ปริมาณการผลิตสินค้าไก่เนื้อสามารถรองรับความต้องการบริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยผู้ประกอบการสามารถวางแผนและเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องตามได้หากมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น หากเกิดกรณีในประเทศ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริโภคในประเทศที่ยังคงมีสินค้าไก่เนื้อและผลผลิตไก่สำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ 2) สินค้าไข่ไก่ คาดว่าการผลิตไข่ไก่ของไทยจะมีปริมาณ 15,147.50 ล้านฟอง โดยการผลิตส่วนใหญ่ใช้สำหรับเพื่อบริโภคในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากตลาดหลักของสินค้าไข่ไก่ คือตลาดภายในประเทศ หากเกิดกรณีปิดประเทศ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 3) สินค้าสุกร คาดว่าการผลิตสุกรของไทยจะมีปริมาณ 1.68 ล้านตัน โดยการผลิตส่วนใหญ่ใช้สำหรับเพื่อบริโภคในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สินค้าสุกรส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ ในขณะที่การส่งออกยังคงส่งออกไปตามปกติ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านยังมีความต้องการสุกรมีชีวิตจากภาวะระบาดของโรค ASF ในต่างประเทศ ทำให้ยังคงมีความต้องการสุกรมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการส่งออกได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ปาล์มมันมัน การผลิต ปี 2563 มีผลผลิตปาล์มมันมันรวม 17.80 ล้านตัน ความต้องการใช้ ปาล์มมันปาล์มเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อใช้ในในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 90 ส่งออกเพื่อร้อยละ 10 ซึ่งความต้องการใช้ภายในประเทศรวม 3.33 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีน้ำมันปาล์มมีไม่เพียงพอ ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเพื่อรักษาสมดุลน้ำมันปาล์มภายในประเทศ และไม่ให้เกิดกระทบกับผู้บริโภคโดยใช้มาตรการปรับลดอัตราการใช้ไบโอดีเซลผสมในน้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน

มันสำปะหลัง ปี 2563 คาดว่ามีผลผลิตมันสำปะหลัง 29.493 ล้านตันหัวมันสด ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.11 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. - มี.ค. 2563) คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาด ปริมาณ 19,023 ล้านตันหัวมันสด (คิดเป็นร้อยละ 64.50 ของผลผลิตทั้งหมด) ลดลงจาก 20,107 ล้านตัน (ร้อยละ 64.7 ของผลผลิตทั้งหมด) ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 5.39 โดยราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ 3 เดือนแรก เฉลี่ยโลกรัมละ 1.93 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เฉลี่ยโลกรัมละ 2.17 บาท ลดร้อยละ 11.06 ซึ่งราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ปี 2563 (ม.ค. - มี.ค. 2563) อุดหนุนจากรัฐต้องเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้คุณภาพของหัวมันสด (เชื้อแป้ง) ลดลง ทั้งนี้ ผลกระทบจาก Covid -19 อาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการผลผลิตมันสำปะหลังของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกมันสำปะหลังที่นำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค Covid -19

สินค้ามะพร้าว ปี 2563 คาดการณ์ผลผลิต 0.846 ล้านตัน มีความต้องการใช้มะพร้าว 1.092 ล้านตัน แบ่งเป็น ใช้ในประเทศร้อยละ 80 และนำเข้าร้อยละ 20 ของความต้องการใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปกะทิสำเร็จรูป (73%) มะพร้าวหิ้วสด (25%) และอื่น ๆ (2%)

อ้อยโรงงาน ปี 2562/2563 คาดการณ์ผลผลิตอ้อยโรงงาน 111.50 ล้านตัน โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดปริมาณน้ำตาลสำหรับบริโภคภายในประเทศปี 2563 จำนวน 2.60 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ซึ่งมีความเพียงพอในการบริโภคภายในประเทศ

อัลบั้มภาพ



ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประทีปภัทร์ แจง โควิด - 19 กระทบผู้ประกันตนประจวบฯ 700 คน 39,400 และ 33...
- พบ เพิ่มมาตรการ Social distancing พร้อมเสริมขอรถเมล์ไฟฟ้า MRT...
- ประธานกรรมการสภาฯ แจ้งเรื่องการออกงานวิจัยของสภาฯ วันที่ 1 เม.ย. 63...
- รัฐบาลจะเร่งดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (กระทรวงแรงงาน)